

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ฉ
สารบัญตาราง	ญ
บทที่ 1 บทนำ	
ความเป็นมาและปัญหาในการศึกษา	1
วัตถุประสงค์ของการศึกษา	2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
นิยามศัพท์	2
บทที่ 2 แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
แนวคิด ทฤษฎี	3
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	18
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษา	
แหล่งข้อมูล	20
ขอบเขตการศึกษา	20
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	21
การวิเคราะห์ข้อมูล	21
ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย	22
บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล	
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่	24
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจของนักลงทุนรายย่อยเกี่ยวกับงบการเงิน ระหว่างกาลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	30
ส่วนที่ 3 ทิศนคติของนักลงทุนรายย่อยที่มีต่องบการเงินระหว่างกาล ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	52
ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ	71

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	
สรุปผลการศึกษา	80
อภิปรายผลการศึกษา	87
ข้อค้นพบ	87
ข้อเสนอแนะ	89
บรรณานุกรม	91
ภาคผนวก	93
ประวัติผู้เขียน	100

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1 แสดงจำนวนและร้อยละของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามเพศ	24
2 แสดงจำนวนและร้อยละของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามอายุ	24
3 แสดงจำนวนและร้อยละของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	25
4 แสดงจำนวนและร้อยละของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามสถานภาพ	25
5 แสดงจำนวนและร้อยละของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามอาชีพ	26
6 แสดงจำนวนและร้อยละของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามรายได้ต่อเดือน	26
7 แสดงจำนวนและร้อยละของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามประสบการณ์ในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์	27
8 แสดงจำนวนและร้อยละของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามลักษณะการลงทุน	27
9 แสดงจำนวนและร้อยละของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมที่เลือกลงทุน	28
10 แสดงจำนวนและร้อยละของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามรูปแบบการลงทุน	28
11 แสดงจำนวนและร้อยละของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามวงเงินที่ซื้อขายหลักทรัพย์	29
12 แสดงจำนวนและร้อยละของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามการใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานหรือการวิเคราะห์ ทางเทคนิค	30

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
13	แสดงการใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานหรือการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ นักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามเพศ	30
14	แสดงการใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานหรือการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ นักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามอายุ	31
15	แสดงการใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานหรือการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ นักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับรายได้ต่อเดือน	31
16	แสดงจำนวนและร้อยละของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามการใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน	32
17	แสดงการใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามเพศ	32
18	แสดงการใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามอายุ	33
19	แสดงการใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับรายได้ต่อเดือน	34
20	แสดงจำนวนและร้อยละของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามเครื่องมือที่ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน	35
21	แสดงเครื่องมือที่นักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน จำแนกตามเพศ	36
22	เครื่องมือที่นักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน จำแนกตามอายุ	37
23	แสดงเครื่องมือที่นักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน จำแนกตามระดับรายได้ต่อเดือน	38
24	แสดงจำนวนและร้อยละของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามการใช้ข้อมูลจากงบการเงิน	39
25	แสดงการใช้ข้อมูลจากงบการเงินของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามเพศ	39

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
26	แสดงการใช้ข้อมูลจากงบการเงินของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามอายุ	40
27	แสดงการใช้ข้อมูลจากงบการเงินของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับรายได้ต่อเดือน	41
28	แสดงจำนวนและร้อยละของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามผู้ให้ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน	42
29	แสดงผู้ให้ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามเพศ	42
30	แสดงผู้ให้ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามอายุ	43
31	แสดงผู้ให้ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับรายได้ต่อเดือน	43
32	แสดงจำนวนและร้อยละของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามการรู้จักงบการเงินรายไตรมาส	44
33	แสดงจำนวนและร้อยละของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตาม ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการได้รับข้อมูลจากงบการเงินรายไตรมาส	44
34	แสดงจำนวนและร้อยละของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตาม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเสนองบการเงินรายไตรมาส	45
35	แสดงจำนวนและร้อยละของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตาม การรู้จักประเภทของงบการเงินรายไตรมาส	45
36	แสดงประเภทของงบการเงินรายไตรมาสที่นักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ รู้จัก จำแนกตามเพศ	46
37	แสดงประเภทของงบการเงินรายไตรมาสที่นักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ รู้จัก จำแนกตามอายุ	47
38	แสดงประเภทของงบการเงินรายไตรมาสที่นักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ รู้จัก จำแนกตามระดับรายได้ต่อเดือน	48

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
39 แสดงจำนวนและร้อยละของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของงบการเงินรายไตรมาส	49
40 แสดงจำนวนและร้อยละของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามการสืบค้นงบการเงินจากเว็บไซต์	49
41 แสดงการสืบค้นงบการเงินจากเว็บไซต์ของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามเพศ	50
42 แสดงการสืบค้นงบการเงินจากเว็บไซต์ของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามอายุ	50
43 แสดงการสืบค้นงบการเงินจากเว็บไซต์ของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับรายได้ต่อเดือน	51
44 แสดงจำนวนและร้อยละของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามการเข้าถึงงบการเงินในเว็บไซต์หรือขอดูจากเจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย์	51
45 แสดงจำนวนและร้อยละของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามทัศนคติต่อบงการเงินระหว่างกาลเกี่ยวกับประโยชน์ในการให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจลงทุน	52
46 แสดงจำนวนและร้อยละของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามทัศนคติต่อบงการเงินระหว่างกาลเกี่ยวกับการอ่านงบการเงินรายไตรมาส	52
47 แสดงทัศนคติของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อบงการเงินระหว่างกาล เกี่ยวกับการอ่านงบการเงินรายไตรมาส จำแนกตามเพศ	53
48 แสดงทัศนคติของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อบงการเงินระหว่างกาลเกี่ยวกับการอ่านงบการเงินรายไตรมาส จำแนกตามอายุ	54
49 แสดงทัศนคติของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อบงการเงินระหว่างกาลเกี่ยวกับการอ่านงบการเงินรายไตรมาส จำแนกตามระดับรายได้ต่อเดือน	55

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
50 แสดงจำนวนและร้อยละของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามทัศนคติต่อบการเงินระหว่างกาล	56
51 แสดงทัศนคติของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อบการเงิน ระหว่างกาล จำแนกตามเพศ	58
52 แสดงทัศนคติของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อบการเงิน ระหว่างกาล จำแนกตามอายุ	60
53 แสดงทัศนคติของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อบการเงิน ระหว่างกาล จำแนกตามระดับรายได้ต่อเดือน	62
54 แสดงจำนวนและร้อยละของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามทัศนคติต่อบการเงินระหว่างกาลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล จากบการเงินรายไตรมาส คาดคะเนเหตุการณ์และความเชื่อถือได้	64
55 แสดงทัศนคติของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อบการเงิน ระหว่างกาลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลจากบการเงินรายไตรมาส คาดคะเน เหตุการณ์และความเชื่อถือได้ จำแนกตามเพศ	65
56 แสดงทัศนคติของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อบการเงิน ระหว่างกาลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลจากบการเงินรายไตรมาส คาดคะเน เหตุการณ์และความเชื่อถือได้ จำแนกตามอายุ	67
57 แสดงทัศนคติของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อบการเงิน ระหว่างกาลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลจากบการเงินรายไตรมาส คาดคะเน เหตุการณ์และความเชื่อถือได้ จำแนกตามระดับรายได้ต่อเดือน	69
58 แสดงจำนวนและร้อยละของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อ บการเงินระหว่างกาลเกี่ยวกับปัญหาของการใช้บการเงินรายไตรมาส	71
59 แสดงปัญหาของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อบการเงิน ระหว่างกาล จำแนกตามเพศ	72
60 แสดงปัญหาของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อบการเงินระหว่างกาล จำแนกตามอายุ	73

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
61 แสดงปัญหาของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต้องการเงินระหว่างกาล จำแนกตามระดับรายได้ต่อเดือน	74
62 แสดงจำนวนและร้อยละของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต้องการเงินระหว่างกาลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการจัดทำ งบการเงินรายไตรมาส	75
63 แสดงข้อเสนอแนะของนักลงทุนรายย่อย ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต้องการเงินระหว่างกาลเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน รายไตรมาส จำแนกตามเพศ	76
64 แสดงข้อเสนอแนะของนักลงทุนรายย่อย ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต้องการเงินระหว่างกาลเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน รายไตรมาส จำแนกตามอายุ	77
65 แสดงข้อเสนอแนะของนักลงทุนรายย่อย ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต้องการเงินระหว่างกาลเกี่ยวกับ การจัดทำงบการเงิน รายไตรมาส จำแนกตามระดับรายได้ต่อเดือน	78